



ที่ ศธ ๐๔๐๕๓/ ๓๐๒๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ถนนสุวรรณศรี อำเภอเมืองนครนายก  
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
จากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๒๒๕๓

ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอแผนงานหรือโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินงานด้านยาเสพติดที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ให้กับโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดทำโครงการหรือแผนงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์กองทุน ป.ป.ส. <https://ncfund.oncb.go.th/index.php/download> และจัดส่งโครงการทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) เลขที่ ๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี ขามประไพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๓๗-๓๑๓๖๒๘ ต่อ ๒๒/๐๘๕-๓๖๔๘๐๒๒ (วาสนา)

โทรสาร. ๐๓๗-๓๑๑๑๔๑



**กลุ่มพัฒนาการศึกษา**  
 เลขที่รับ... 242  
 วันที่รับ... 15 ก.ย. 2564 กทม.

ศจ.นครนายก  
 เลขรับ 2451  
 วันที่ 15 ก.ย. 2564  
 เวลา 13.20 น.  
 อ.น.  ก.จ.  
 น.ผ.  บ.ศ.  
 ส.ช.  ต.ส.  
 น.เทศ.   
 ล.ส.

ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๒๒๕๓

ถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม  
 การศึกษาเอกชน/ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด/ศึกษาธิการภาคทุกภาค

ด้วยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กองทุน ป.ป.ส.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
 ประกอบกับการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔  
 ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน  
 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอ  
 แผนงานหรือโครงการ ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
 ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะเปิดรับแผนงานโครงการระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
 ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดทำโครงการหรือแผนงานที่ขอรับ  
 การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ทางเว็บไซต์  
 กองทุน ป.ป.ส. <https://ncfund.oncb.go.th/index.php/download> หรือผ่านทาง QR Code  
 ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ จักขอบคุณยิ่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
 โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๗  
 โทรสาร. ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๙๖



แนวทางการจัดทำโครงการ



แบบเสนอโครงการ



# กองทุนป้องกันและปราบยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ สนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

- สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- สนับสนุนหรือจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- สนับสนุนหรือจัดให้มีวิทยากรซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดการบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- สนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- สนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กิจกรรมอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

## คุณสมบัติผู้เสนอโครงการ

## วิธีการเสนอโครงการ

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่ดำเนินงานด้านยาเสพติด และมีคุณสมบัติขอรับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ ต้องเข้าเงื่อนไขด้านงบประมาณในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- ดาวนิโหลดแบบฟอร์มแบบเสนอโครงการทาง QR Cord
- ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) เล่งที่ 5 ถนนดินแดง เขตพญาไท 10400

1. เป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น

2. เป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่น แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ช่องทางการติดต่อ สอบถามติดต่อเพิ่มเติม ส่วนบริหารงานกองทุน  
เบอร์โทรศัพท์ 0 2247 0901 ต่อ 34010,34013



แนวทางการขอรับการสนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เพื่อดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ และภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินของกองทุน พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่เกี่ยวข้อง

**คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถเสนอขอรับการสนับสนุน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)**

ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่มีการดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

(๒) สนับสนุนหรือจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

(๓) สนับสนุนหรือจัดให้มีวิทยากรซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

(๔) สนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

(๕) สนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๖) กิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

**การจัดทำคำขอ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)**

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชนที่มีคุณสมบัติที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือทรัพย์สินของกองทุนข้างต้น การจัดทำคำขอให้กระทำในลักษณะของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่มีเป้าหมาย ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน เสนอต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะประธานอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผ่านสำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค

**เงื่อนไขด้านงบประมาณ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๐)**

แผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ของหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านยาเสพติดที่มีคุณสมบัติขอรับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ ต้องเข้าเงื่อนไขด้านงบประมาณในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(๑) เป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น

(๒) เป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

### การพิจารณาคำขอ (ระเบียบฯ ข้อ ๒๑)

การพิจารณาให้การสนับสนุน คณะอนุกรรมการกองทุนจะทำการพิจารณาคำขอดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นไปได้ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจนั้นๆ

### การจ่ายเงิน (ระเบียบฯ ข้อ ๒๒)

แผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ที่มีระยะเวลาดำเนินการเกินกว่า ๓ เดือน คณะอนุกรรมการกองทุน อาจพิจารณาให้การสนับสนุนเงินเป็นงวด ๆ ตามที่เห็นสมควร และอาจระงับการสนับสนุนงวดใดงวดหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้ หากแผนงาน โครงการ หรือภารกิจนั้น ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้

เอกสารประกอบการเบิกเงินตามระเบียบราชการ อาทิ เอกสารจัดจ้าง สัญญาจ้าง และรายละเอียดรายการค่าใช้จ่าย เป็นต้น พร้อมทั้ง แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากของหน่วยงานไปยังสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

### หลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและกำกับติดตามการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

มติคณะอนุกรรมการกองทุน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อจันทร์วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาและกำกับติดตามการจ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินโครงการ หากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน แผนงาน วิธีการดำเนินโครงการ ในสาระสำคัญ เช่น เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา ให้หน่วยงานมีหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกองทุนก่อน มิฉะนั้น ถือว่าการดำเนินโครงการที่มีการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่เป็นไปตามโครงการที่ คณะอนุกรรมการกองทุนได้ให้การอนุมัติไว้ และหน่วยงานอาจจะต้องถูกเรียกเงินคืน และรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กับหน่วยงานนั้น

๒. ให้หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ให้ประธานอนุกรรมการกองทุนทราบทุก ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงการ รวมถึงรายงานติดตาม ประเมินผลโครงการให้ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการสิ้นสุดลง ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานที่ได้รับเงิน มิได้ดำเนินการดังกล่าว สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน คดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จะมีหนังสือติดตามทวงถามจากหน่วยงานต้นสังกัด และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการให้คณะอนุกรรมการกองทุนทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร และอาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณโครงการอื่นของหน่วยงานนั้นในครั้งต่อไป

### สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ส่วนบริหารงานกองทุน  
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

ที่ตั้ง สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) เลขที่ ๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๕๐๑-๑๕ ต่อ ๓๕๕๖

โทรสาร ๐-๒๒๔๕-๙๐๘๘, ๐-๒๒๒๔-๘๙๓๕๗